

การดำเนินการกิจกรรม ๕ ส ปีงบประมาณ ๒๕๕๕



การดำเนินกิจกรรม ๕ ส ของกรมทางหลวงในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินกิจกรรม ๕ ส อย่างต่อเนื่อง โดยทุกหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงบริหารกิจกรรม ๕ ส ภายในหน่วยงานตามแผนที่คณะกรรมการส่งเสริมและประเมินผลกิจกรรม ๕ ส กรมทางหลวง กำหนด ผู้บริหารหน่วยงานให้การสนับสนุนบุคลากรภายในองค์กรให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และให้ความสำคัญต่อกิจกรรม ๕ ส โดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน หน่วยงานมีการประเมินผลการดำเนินการกิจกรรม ๕ ส ของตนเอง ปีละ ๒ ครั้ง มีการจัดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (BIG CLEANING DAY) วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ (หน่วยงานอาจปรับเปลี่ยนวันได้ตามความเหมาะสม) ส่งผลให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีความรัก ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน

ในปีนี้ได้กำหนดการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน อันเนื่องมาจากการดำเนินกิจกรรม ๕ ส ภายในกรมทางหลวง โดยผ่านระบบออนไลน์ของกรมทางหลวง (<http://www.doh.go.th>) ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ตอบสนองตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๕ มิติที่ ๕ ด้านคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกิจกรรม ๕ ส จากผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ดังกล่าว ในจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจฯ (กลุ่มตัวอย่าง) ๓,๒๑๘ คน จากหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงทั่วประเทศ โดยครอบคลุมความแตกต่างระหว่างเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ พบว่า บุคลากรของกรมทางหลวงมีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน อันเนื่องมาจากการดำเนินกิจกรรม ๕ ส โดยเฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๗

สำหรับการสรุปองค์ความรู้ที่หน่วยงานนำเทคนิค ๕ ส มาประยุกต์ใช้ แบ่งเป็น ๕ ด้าน คือ กำหนดให้ต้องรายงานตามที่กำหนด ๒ ด้าน และหน่วยงานเลือกหัวข้อรายงานเพิ่มเติมได้

๑. ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์ / ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน

ให้ทุกหน่วยงานรายงานด้านนี้ ยกเว้น แขวงทางหลวง ให้รายงานเกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมของสายทางในความรับผิดชอบมา ๑ สายทาง หรือ ๑ ตอน

๒. ด้านความปลอดภัยหลังจากนำ ๕ ส มาประยุกต์ใช้

ยกเว้น แขวงทางหลวง ให้รายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของสายทางในความรับผิดชอบหลังจากนำ ๕ ส มาประยุกต์ใช้

๓. ด้านนวัตกรรม / การนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์

๔. ด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องาน

๕. ด้านอื่นๆ

โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมทางหลวง ซึ่ง จัดได้ว่า เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายในกรม ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์ความรู้ที่นำมาเผยแพร่คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้เข้าชมทางเว็บไซต์

